

CHÍNH SÁCH CỦA RAINFOREST ALLIANCE:

Chính sách Chia sẻ dữ liệu về EUDR

Tài liệu SA-P-GA-33

Phiên bản 1

Tiếng Anh

Bắt buộc từ ngày 15 tháng 01 năm 2024

Xuất bản vào ngày 20 tháng 12 năm 2023



Tổ chức Rainforest Alliance đang nỗ lực hướng đến một thế giới bền vững hơn thông qua việc sử dụng các nguồn lực xã hội và thị trường để bảo vệ thiên nhiên, góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân và cộng đồng dân cư sống gần rừng.

Tên tài liệu:		Mã tài liệu:	Phiên bản:	Ngôn Ngữ:
Chính sách của Rainforest Alliance: Chính sách Chia sẻ dữ liệu về EUDR		SA-P-GA-33	1	Tiếng Anh
Ngày xuất bản lần đầu:	Ngày sửa đổi:	Có hiệu lực từ ngày:	Ngày hết hạn:	
Ngày 20/12/2023		Ngày 15/01/2024	Cho đến khi có thông báo mới	
Được biên soạn bởi:		Được duyệt bởi:		
Phòng Quản lý Đảm bảo chứng nhận		Giám đốc Bộ phận Quản lý Đảm bảo chứng nhận		
Được liên kết với:				
SA-S-SD-1 Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 của Rainforest Alliance, Các yêu cầu đối với Trang trại SA-S-SD-2 Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững Rainforest Alliance, Các Yêu cầu đối với Chuỗi Cung ứng Chính sách SA-P-SD-2 của Rainforest Alliance: Tuân thủ với Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)				
Thay thế:				
-				
Quốc gia/Khu vực:				
Toàn cầu				
Cây trồng:		Loại hình chứng nhận:		
Ca cao, Cà phê		Các đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng và trang trại		

Áp dụng cho:
Các đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng và trang trại có Ca cao và/hoặc Cà phê trong phạm vi của mình.

Các chính sách có tính ràng buộc. Các chính sách bổ sung và/hoặc thay thế các quy định hoặc yêu cầu liên quan tới các bên mà chúng được áp dụng.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về Rainforest Alliance, hãy truy cập www.rainforest-alliance.org, liên hệ info@ra.org hoặc liên hệ Văn Phòng Rainforest Alliance tại Amsterdam, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Hà Lan.

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật

Vui lòng tham khảo văn bản chính thức bằng Tiếng Anh để hiểu rõ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của thông tin trong bản dịch. Mọi thông tin sai lệch hoặc khác biệt về nghĩa do bản dịch đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực cho mục đích thanh tra hoặc chứng nhận.

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng nội dung này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, phân phát hoặc tái bản khi chưa được Rainforest Alliance đồng ý trước bằng văn bản.



Giới Thiệu

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra Quy định chống phá rừng (EUDR), bao gồm các yêu cầu về phá rừng đối với loạt sản phẩm được nhập khẩu vào khối liên minh Châu Âu. Cần phải đáp ứng các yêu cầu của EUDR trước ngày 30 tháng 12 năm 2024. Đối với các sản phẩm được Rainforest Alliance chứng nhận, thì hiện EUDR tác động đến ca cao và cà phê.

Rainforest Alliance đã thiết lập các hệ thống hỗ trợ các nhà sản xuất cũng như các công ty trong chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu của EUDR. Ngoài ra, các yêu cầu về tiêu chuẩn của Rainforest Alliance vốn đã tuân thủ với EUDR về một số khía cạnh, RA đưa ra bốn yêu cầu tự chọn để đáp ứng một số khía cạnh còn chưa đáp ứng với yêu cầu của EUDR. Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho các Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại.

Các trang trại được chứng nhận có thể chọn để triển khai các yêu cầu bổ sung này và đảm bảo những yêu cầu này được xác minh trong cuộc thanh tra đánh giá của mình để hỗ trợ cho các công ty tiếp theo ở trong chuỗi cung ứng của mình có thể tuân thủ EUDR và tiếp tục bán sản phẩm của mình tại thị trường châu Âu.

Theo quy định này, các công ty có thể sử dụng các chương trình chứng nhận như chứng nhận Rainforest Alliance để hỗ trợ việc thu thập thông tin (như dữ liệu địa lý) và đánh giá rủi ro như một phần trong các nghĩa vụ cho việc tuân thủ của họ. Các điều kiện chia sẻ và sử dụng các dữ liệu này sẽ được nêu rõ trong chính sách này.

Các Đơn vị Sở hữu Chứng nhận Trang trại

Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại (CH) muốn cung cấp thông tin cho các đối tác chuỗi cung ứng (trực tiếp hoặc gián tiếp) của họ để hỗ trợ những đối tác này tuân thủ với EUDR, phải tự chọn gói các yêu cầu RA EUDR, như đã quy định trong Chính sách "Tuân thủ với Quy định chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR)".

Gói này chỉ áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận cà phê và ca cao. Thông qua việc tự chọn gói EUDR, các CH trang trại đồng ý để Rainforest Alliance được phép:

- Kiểm tra chất lượng dữ liệu địa lý của các yêu cầu tự chọn so với các yêu cầu của EUDR.
- Chia sẻ
 - dữ liệu địa lý của mình,
 - đánh giá rủi ro về phá rừng, và
 - thông tin tuân thủ liên quan đến các yêu cầu tự chọn EUDRvới những người mua (trực tiếp và gián tiếp) trong chuỗi cung ứng của mình trên cơ sở các giao dịch mua bán trên hệ thống MultiTrace.



Các Đơn vị Sở hữu Chứng nhận Chuỗi Cung ứng

Các Đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng (CH) có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu địa lý, đánh giá rủi ro phá rừng, và thông tin tuân thủ liên quan đến các yêu cầu tự chọn EUDR của các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại đã đồng ý chia sẻ dữ liệu này với những người mua của mình. Các CH Chuỗi cung ứng chỉ có thể sử dụng dữ liệu này cho các mục đích tuân thủ với EUDR.

Rainforest Alliance không chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu địa lý. Các CH Chuỗi Cung ứng vẫn là bên hoàn toàn chịu trách nhiệm duy nhất về các nghĩa vụ tuân thủ của riêng họ theo quy định EUDR, bao gồm dữ liệu địa lý và tính hợp pháp của thông tin.

Các CH Chuỗi Cung ứng truy cập thông tin này đồng ý lưu trữ dữ liệu này một cách bảo mật và chỉ chia sẻ chúng trên hệ thống thông tin của EU, tuân thủ với yêu cầu của EUDR.